



the place
to live

Kinh doanh với Hội đồng Thành phố Darebin

Tài liệu hướng dẫn để hiểu rõ hơn về cách thức để được chọn làm nhà cung cấp.

Mục lục

PHẦN GIỚI THIỆU	3
'Mua sắm' là gì?	3
Các yếu tố mua sắm	3
HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ MUA SẮM & PHÁP LUẬT	4
Đạo luật Chính quyền Địa phương	4
Chính sách Mua sắm đem lại Lợi ích về mặt Xã hội và bền vững của hội đồng thành phố	4
Các chuẩn mực đạo đức	5
CÁC PHƯƠNG PHÁP MUA SẮM	5
Báo giá	5
Đấu thầu công khai	5
Yêu cầu cung cấp thông tin / Bài tỏ ý muốn	5
Mua sắm gộp chung	6
Trở thành nhà cung cấp có đăng ký hoặc ký hợp đồng	6
CÁC YẾU TỐ THIẾT YẾU – các tiêu chuẩn tuyển chọn	6
Mua sắm đem lại Lợi ích về mặt Xã hội – quảng bá công bằng và đa dạng	7
Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp	7
Bảo hiểm	7
Bảo đảm chất lượng	7
Các mục tiêu tạo điều kiện cho cộng đồng địa phương	8
Môi trường và tính bền vững	8
Công nghệ	8
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP	8
Làm cách nào để biết về các cơ hội đấu thầu?	8
Tôi là doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp CALD – có vẻ khó đạt được một số định chuẩn này... ..	9
Tôi có thể nộp hồ sơ dự thầu không tuân thủ không?	9
Làm thế nào để tôi hỏi đáp cuộc đấu thầu?	9
Ai khác có thể biết về đề xuất của tôi?	9
Tại sao các hội đồng thành phố muốn tôi làm nhà cung cấp?	9

PHẦN GIỚI THIỆU

Tìm hiểu cách thức để được chọn làm nhà cung cấp cho chính quyền địa phương có thể là điều khá gay go. Có rất nhiều điều lệ và quy định và am hiểu tại sao và cách quyết định là điều quan trọng.

Tài liệu hướng dẫn này nhằm mục đích khuyến khích các nhà cung cấp tiềm năng hình thành mối quan hệ đối tác lâu dài, có lợi với các hội đồng thành phố. Đối với các nhà cung cấp hiện tại, tài liệu hướng dẫn này cũng sẽ giúp họ biết lý do các hội đồng thành phố hoạt động theo lề lối hiện tại.

'Mua sắm' là gì?

Mua sắm chỉ đơn giản là mua sản phẩm, dịch vụ và công việc. Mặc dù đã có sách giáo khoa viết về đề tài này, nhưng các hội đồng thành phố đang tìm cách đạt được giá trị tốt nhất khi chi tiêu công quỹ, theo cách công bằng và minh bạch cho mọi người.

Các hội đồng thành phố phải tuân theo các điều lệ nhất định do Chính phủ Tiểu bang đặt ra, hoạt động theo Đạo luật Chính quyền Địa phương và đồng thời phải tuân theo các điều lệ mà các Nghị viên Hội đồng Thành phố của mình đã quyết định.

Các hội đồng thành phố chi tiêu cho rất nhiều thứ - từ đường sá, lối đi bộ, cơ sở giải trí và cộng đồng, công viên và cây xanh; cho đến xe hạng nặng, trang thiết bị văn phòng, dịch vụ chuyên nghiệp, tiện ích và hơn thế nữa.

Hội đồng Thành phố đã ký hợp đồng trong (2021/22)	
120,10 triệu đô-la	Kiến trúc & xây dựng cơ sở vật chất, bảo trì và tân trang đường phố
49 triệu đô-la	Dịch vụ
5,50 triệu đô-la	Tư vấn
0,60 triệu đô-la	Dịch vụ Thông tin
7,10 triệu đô-la	Hàng hoá thông thường

Các yếu tố mua sắm

Khi tìm cách quyết định làm sao để chi tiêu công quỹ có lợi nhất, các hội đồng thành phố sẽ xét đến nhiều yếu tố;

1. Chất lượng và hiệu suất;
2. Đáng đồng tiền;
3. Các kỳ vọng và giá trị của cộng đồng;
4. Lợi ích về Xã hội và Bền vững
5. Cơ hội tạo thêm việc làm tại địa phương;
6. Bền vững về môi trường.

HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ MUA SẮM & PHÁP LUẬT

Đạo luật Chính quyền Địa phương

Các hội đồng thành phố phải tuân theo Đạo luật Chính quyền Địa phương 2020 (Đạo luật). Trong số những thứ khác, theo đạo luật này của Chính phủ Tiểu bang, cách thức các hội đồng thành phố mua hàng hóa hoặc dịch vụ phụ thuộc vào số tiền chi tiêu nhiều ít. Tại Darebin, các giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ trên 300.000 đô-la phải có đấu thầu công khai, đây có thể là thủ tục khá dài và phức tạp.

Tuy nhiên, trong một số điều kiện nhất định, các hội đồng thành phố có thể được miễn các điều khoản mua sắm trong Đạo luật, những danh mục đó được liệt kê trong Chính sách Mua sắm đem lại Lợi ích về mặt Xã hội & Bền vững của các hội đồng thành phố

Tất nhiên, các hội đồng thành phố cũng phải tuân thủ các quy định khác của Liên bang và Tiểu bang chi phối toàn bộ phạm vi hoạt động của họ, bao gồm luật An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp, luật thuế, các Tiêu chuẩn Uc hiện hành, v.v.

Chính sách Mua sắm đem lại Lợi ích về mặt Xã hội và bền vững của hội đồng thành phố

Theo đạo luật này, mỗi hội đồng thành phố cũng phải soạn thảo bộ điều lệ mua hàng hóa và dịch vụ của riêng họ, gọi là Chính sách Mua sắm. Thông thường, bộ điều lệ này sẽ có các định chuẩn chi phí khác. Ví dụ: hội đồng thành phố có thể yêu cầu ba báo giá riêng biệt cho các giao dịch mua sắm từ 10.000 đô-la đến 300.000 đô-la.

Các chính sách mua sắm của hội đồng thành phố đều được công bố rộng rãi và quảng bá trên trang mạng hội đồng thành phố. Quý vị nên hiểu chính sách và tìm các dịch vụ thông dịch nhờ hỗ trợ, thông qua Hội đồng Thành phố, để quý vị biết hội đồng thành phố phải làm những gì khi họ mua sắm.

Mục đích của chính sách mua sắm là nhất quán với các yêu cầu của S108(2) Đạo luật này và để:

- Tìm cách tạo điều kiện cạnh tranh công khai và công bằng và đem lại Tiêu chuẩn Đáng Đồng tiền;
- Cung cấp các hướng dẫn rõ ràng cho Hội đồng Thành phố để họ luôn nhất quán và kiểm soát các hoạt động mua sắm;
- Thể hiện trách nhiệm giải trình trước những người đóng thuế và cư dân;
- Cung cấp hướng dẫn về hành vi đạo đức trong mua sắm lĩnh vực công;
- Thể hiện việc áp dụng quy cách thực hiện tốt nhất trong các hoạt động đấu thầu;
- Thể hiện việc xem xét tính bền vững trong mua sắm đối với các yếu tố xã hội, kinh tế và môi trường;
- Tăng khả năng đạt được kết quả tốt nhất cho cộng đồng thành phố khi mua sắm hàng hóa và dịch vụ; và
- Tìm cách thực hiện việc mua sắm theo cách hợp tác khi điều đó mang lại lợi ích về giá trị cho Hội đồng Thành phố.

Các chuẩn mực đạo đức

Các cộng đồng hoàn toàn có quyền kỳ vọng tất cả các cấp chính quyền phải quản trị tốt và có chuẩn mực đạo đức cao nhất. Do đó, các hội đồng thành phố xem xét rất nghiêm túc bất kỳ dấu hiệu hành vi chống cạnh tranh, thông đồng, không trung thực hoặc tham nhũng. Tất cả các nhà cung cấp cho hội đồng thành phố phải duy trì các tiêu chuẩn ứng xử cao nhất và tránh tất cả các hành vi không tạo điều kiện cạnh tranh và giao dịch công bằng. Theo luật, các viên chức hội đồng thành phố bị giới hạn về việc nhận quà tặng, chiêu đãi hoặc dịch vụ trị giá hơn 500 đô-la trong khoảng thời gian 5 năm. Ngoài ra, các hội đồng thành phố có chính sách quà tặng riêng mà họ phải tuân thủ. Bất cứ điều gì có thể bị cho rằng là hình thức tìm cách để được đối xử ưu đãi đều bị nghiêm cấm.

CÁC PHƯƠNG PHÁP MUA SẮM

Báo giá

Các hội đồng thành phố địa phương thường sẽ tìm báo giá từ các nhà cung cấp. Thông thường, các hội đồng thành phố sẽ nhận được ít nhất ba báo giá cho các giao dịch mua sắm từ 10.000 đến 300.000 đô-la.

Báo giá không cần phải quảng cáo công khai và họ thường sẽ liên lạc trực tiếp với nhà cung cấp để xin báo giá khi có nhu cầu.

LƯU Ý: Hội đồng Thành phố khuyến khích nhà cung cấp đăng ký kinh doanh thông qua Sở Đăng ký Nhà cung cấp Địa phương của chúng tôi. Sau đó, các nhà cung cấp sẽ trực tiếp nhận được lời mời cung cấp báo giá dựa trên các dịch vụ kinh doanh của quý vị. Quý vị cũng có thể liên lạc với các viên chức hội đồng thành phố để thảo luận về báo giá mà không bị hạn chế. Điều này khác với đấu thầu bởi vì có các điều lệ nghiêm ngặt liên quan đến việc tiếp xúc trực tiếp. Hãy nhớ rằng các hội đồng thành phố, có thể nói rằng, phải giao dịch với hàng trăm nhà cung cấp về hàng nghìn sản phẩm và dịch vụ, vì vậy, hãy bảo đảm rằng mọi liên lạc đều thực sự cần thiết để đáp ứng với việc báo giá một cách chính xác.

Đấu thầu công khai

Thực ra, đấu thầu chỉ là thủ tục báo giá chính thức hơn. Có nhiều điều lệ hơn và phải quảng cáo công khai, thường là đăng báo, nhưng về cơ bản, hội đồng thành phố mời tất cả các nhà cung cấp muốn tham gia đấu thầu để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc công trình cần thiết.

Các điều lệ tham gia được nêu rõ trong các tài liệu đấu thầu do hội đồng thành phố soạn thảo. Cuộc đấu thầu cũng sẽ nêu rõ những gì hội đồng thành phố cần, và những tiêu chuẩn mà hội đồng thành phố sẽ so sánh và căn cứ vào để quyết định. Để thành công, quý vị phải đáp ứng cẩn thận từng tiêu chuẩn lựa chọn.

Yêu cầu cung cấp thông tin / Bài tỏ ý muốn

Thường gọi là RFI hoặc EOI, các hội đồng thành phố sử dụng những hình thức này để tìm hiểu khả năng cung cấp các yêu cầu cụ thể và duy nhất của thị trường.

Đây thường là giai đoạn đầu tiên của cuộc đấu thầu phức tạp và giúp các hội đồng thành phố sơ tuyển các nhà cung cấp có khả năng đáp ứng các yêu cầu của hội đồng thành phố thông qua cuộc đấu thầu chính thức.

Mua sắm gộp chung

Thỉnh thoảng, các nhóm hội đồng thành phố có thể chọn cùng nhau tham gia thị trường để đạt được mức giảm giá hàng mua số lượng lớn. Bên cạnh giá rẻ hơn, việc chỉ có một cuộc đấu thầu cho một số hội đồng thành phố giúp giảm bớt việc quản lý, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm tiền cho những người tham gia.

Các tổ chức bên thứ ba, như [Mua sắm MAV](#), Mua sắm Úc (Procurement Australia) và các Hợp đồng với Chính phủ Tiểu bang (State Government Contracts) có thể tiến hành đấu thầu gộp chung thay mặt các hội đồng thành phố, sau khi họ nhận được văn bản cho phép. Khi thủ tục đấu thầu kết thúc, các hội đồng thành phố đó có thể sử dụng các nhà cung cấp đã được chọn nếu muốn, nhưng họ vẫn có thể chọn thực hiện thủ tục riêng của mình nếu tin rằng kết quả là không phù hợp.

Trở thành nhà cung cấp có đăng ký hoặc ký hợp đồng

Các điều khoản có thể khác nhau giữa các hội đồng thành phố, nhưng thông thường, 'nhà cung cấp có hợp đồng' đã tham gia thành công vào thủ tục đấu thầu, đã thật vững vàng trên thị trường và tuân thủ tất cả các yêu cầu.

Các hội đồng thành phố thường duy trì một 'ban' gồm các nhà cung cấp có ký hợp đồng liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu. Điều này giúp họ có thể lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất cho công việc hoặc sử dụng bất kỳ ai cung cấp báo giá tốt nhất. Việc được tuyển vào một ban không bảo đảm sẽ có bất kỳ công việc nào, chỉ bảo đảm rằng nhà cung cấp trở thành một lựa chọn hợp pháp cho nhân viên hội đồng thành phố sử dụng.

Một 'nhà cung cấp có đăng ký' chưa kiểm tra thông qua thủ tục đấu thầu nhưng có đăng ký với hội đồng thành phố để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ lên đến trị giá nhất định. Các nhà cung cấp có đăng ký thường được mời báo giá. Nhân viên mua hàng của chúng tôi sẽ sử dụng sổ đăng ký này để xác định các nhà cung cấp địa phương và doanh nghiệp xã hội. Chúng tôi không thể bảo đảm quý vị sẽ được liên lạc để cung cấp báo giá cho chúng tôi, nhưng nếu chi tiết của quý vị đã được đăng ký thì quý vị có cơ may rất cao.

CÁC YẾU TỐ THIẾT YẾU – các tiêu chuẩn tuyển chọn

Các hội đồng thành phố sẽ không tuyển chọn nhà cung cấp chỉ dựa trên chi phí. Yếu tố quan trọng nhất là khả năng của nhà cung cấp về việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc công việc theo tiêu chuẩn dự kiến, như được nêu trong bất kỳ chi tiết đấu thầu cụ thể hoặc báo giá. Giá cả sau đó trở thành yếu tố quan trọng cần cân nhắc, nhưng chỉ khi nào nhà cung cấp đã được xác định là có các kỹ năng và nguồn lực cần thiết. Một số yếu tố khác bao gồm hỗ trợ kinh tế địa phương, môi trường bền vững và trách nhiệm xã hội.

Có một số điều mà hội đồng thành phố kỳ vọng bắt buộc từ các nhà cung cấp và phải thực hiện để giành được công việc của hội đồng thành phố. Điều đó phụ thuộc vào loại sản phẩm và dịch vụ sẽ cung cấp (bao gồm công trình và xây dựng), nhưng những điều như có đào tạo phù hợp, chứng nhận và giấy phép liên quan cũng như bảo hiểm cập nhật là những yêu cầu pháp lý và thủ tục phổ biến. Nếu có yêu cầu, quý vị phải bao gồm chúng.

Mua sắm đem lại Lợi ích về mặt Xã hội – quảng bá công bằng và đa dạng

Hội đồng Thành phố có cam kết lâu dài về việc phục vụ và đáp ứng các nhu cầu đa dạng của cộng đồng. Điều này có nêu trong Kế hoạch Hội đồng Thành phố 2017-2021, trong đó nhấn mạnh vào các cân nhắc về công bằng, đa dạng và bình đẳng trong hoạt động kinh doanh của Hội đồng Thành phố đối với tất cả các khía cạnh.

Việc quyết định mua và mua sắm của chúng tôi, khi có liên quan, sẽ xét đến các chính sách và quy cách thực hành mà các nhà cung cấp áp dụng như là cách để củng cố hơn nữa sức khỏe và an sinh của cộng đồng chúng ta. Thông qua các thủ tục như quản lý hợp đồng, thiết lập và giám sát các mục tiêu, Hội đồng Thành phố tìm cách khuyến khích các nhà cung cấp xem xét việc mang lại kết quả bình đẳng về mặt xã hội. Để đạt được kết quả này, các tiêu chuẩn đánh giá tùy chỉnh sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với từng sự kiện tìm nguồn cung ứng tùy thuộc vào tính chất của hợp đồng.

Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

Hội đồng Thành phố rất coi trọng sức khỏe và sự an toàn của tất cả mọi người tại nơi làm việc và kỳ vọng các nhà cung cấp cũng như nhà thầu sẽ bảo đảm mọi việc đều phải an toàn tối đa. Khi các nhà cung cấp được yêu cầu chứng minh cách họ quản lý OH&S, tiêu chuẩn phải đạt được sẽ phụ thuộc vào loại công việc được thực hiện và các rủi ro có liên quan. Các kỳ vọng có thể bao gồm từ hệ thống quản lý OH&S đã được chứng nhận đầy đủ cho đến việc chỉ một trang chính sách OH&S.

Hội đồng Thành phố có quyền và có khả năng kiểm tra các chính sách và quy trình OH&S của nhà cung cấp bất kỳ lúc nào trong thời hạn hợp đồng và trong một số trường hợp, họ cũng có thể kiểm tra thực tế tại các địa điểm làm việc.

Việc không có các chính sách OH&S đầy đủ sẽ khiến hồ sơ dự thầu bị thất bại, bất kể chất lượng của phần còn lại của hồ sơ dự thầu.

Bảo hiểm

Tất cả các doanh nghiệp nên luôn có bảo hiểm liên quan và phù hợp. Hội đồng Thành phố thường yêu cầu bằng chứng về bảo hiểm trách nhiệm công cộng, nhưng cũng có thể yêu cầu các hợp đồng bảo hiểm bổ sung. Trong suốt thời hạn hợp đồng hoặc cung cấp dịch vụ phải luôn có bảo hiểm và phải luôn có sẵn giấy tờ cho các hội đồng thành phố.

Điều này không chỉ để tạo ra thêm thủ tục giấy tờ mà để bảo vệ hội đồng thành phố, cộng đồng và nhà cung cấp nếu có sự cố xảy ra. Các nhà cung cấp cũng phải cẩn thận để bảo đảm rằng thực thể được bảo hiểm bởi các hợp đồng bảo hiểm của họ thực sự thực hiện có ký hợp đồng với Hội đồng Thành phố, chứ không phải, chẳng hạn như một quỹ ủy thác.

Bảo đảm chất lượng

Kỳ vọng của cộng đồng đối với các dịch vụ của hội đồng thành phố chưa bao giờ cao hơn thế. Do đó, các nhà cung cấp cho chính quyền địa phương phải có các quy trình và thủ tục bảo đảm chất lượng phù hợp. Như mọi khi, mức độ bảo đảm chất lượng (QA) phải đạt được sẽ phụ thuộc vào những gì sẽ thực hiện. Giá trị và rủi ro càng cao thì mức độ kỳ vọng càng lớn. Tất nhiên, không cần phải nói ra, các nhà cung cấp phải bảo đảm rằng họ cung cấp đúng những gì đã yêu cầu trong báo giá hoặc chi tiết đấu thầu cụ thể, phù hợp hoặc vượt trội hơn các yêu cầu của hội đồng thành phố. Nếu có bất kỳ

sai sót hoặc vấn đề nào phát sinh, các nhà cung cấp cũng có thể chứng tỏ cách thức họ sẽ khắc phục mọi vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Các mục tiêu tạo điều kiện cho cộng đồng địa phương

Để giúp hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương và nền kinh tế địa phương, các hội đồng thành phố sẽ cố gắng chỉ đạo hoạt động kinh doanh thông qua các đối tác địa phương và khu vực. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6 năm 2022, các doanh nghiệp địa phương đã được trả 12,5 triệu đô-la.

Tầm quan trọng tương đối về các mục tiêu mua sắm của cộng đồng và về mặt xã hội sẽ được nêu trong báo giá hoặc tài liệu đấu thầu.

Môi trường và tính bền vững

Kết quả môi trường tích cực ngày càng quan trọng đối với các hội đồng thành phố. Khi xét đến tất cả mọi điều, các nhà cung cấp có thành tích tốt về môi trường và có quy cách thực hành ít gây hại môi trường sẽ được cân nhắc thuận lợi hơn.

Quy trình quyết định của chúng tôi, nếu phù hợp, sẽ xét đến nỗ lực của các nhà cung cấp để đạt được các tiêu chuẩn cao hơn về quy cách thực hành bền vững về môi trường trong doanh nghiệp của chính họ như là cách để tăng cường sức khỏe và an sinh của cộng đồng chúng ta. Thông qua các quy trình như quản lý hợp đồng, thiết lập và giám sát các mục tiêu, Hội đồng Thành phố sẽ tìm cách khuyến khích các nhà cung cấp xem xét việc thực hiện được các chính sách và quy cách thực hành bền vững.

Có thể hiểu rằng không phải tất cả các nhà cung cấp đều có thành tích tốt về môi trường, đặc biệt là các tổ chức nhỏ hơn. Trong nhiều trường hợp, biểu hiện cam kết đáng tin về tính bền vững là bước tiến lớn để được kinh doanh với Hội đồng Thành phố.

Công nghệ

Hiện nay các phương thức đấu thầu truyền thống được chuyển ngày càng nhiều sang đấu thầu điện tử. Nhiều hội đồng thành phố đăng quảng cáo đấu thầu và bất kỳ tài liệu đấu thầu có liên quan trực tuyến. Các nhà cung cấp muốn tham gia đấu thầu có thể tải xuống các tệp tin và gửi hồi đáp đấu thầu của họ trên trang mạng. Thông thường, các nhà cung cấp cũng có thể tương tác với hội đồng thành phố thông qua diễn đàn trực tuyến nơi họ có thể đăng câu hỏi liên quan đến cuộc đấu thầu.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Làm cách nào để biết về các cơ hội đấu thầu?

Có nhiều cách khác nhau để biết về các cuộc đấu thầu sắp tới. Nếu đang muốn kinh doanh với hội đồng thành phố cụ thể, quý vị nên truy cập trang mạng của họ để xem các cuộc đấu thầu sắp tới.

Nếu quý vị ở Darebin hoặc khu vực phía bắc Melbourne, quý vị có thể đăng ký với "Sổ Đăng ký Nhà cung cấp Địa phương" của chúng tôi. Sổ đăng ký này dành cho các nhà cung cấp địa phương và các doanh nghiệp xã hội, bao gồm các doanh nghiệp Kinaway Commerce và doanh nghiệp người khuyết tật. Cách khác là theo dõi các quảng cáo đấu thầu trên báo the Age, mục đấu thầu của chính quyền địa phương, ấn bản thứ Bảy.

Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu rất nghiêm ngặt. Nếu hồ sơ dự thầu nộp trễ thì sẽ không được xem xét. Vì vậy, hãy dự phòng bất kỳ lỗi nào có thể xảy ra, do con người hoặc công nghệ và hãy gửi hồ sơ dự thầu ít nhất 24 giờ trước thời hạn theo đúng định dạng. Điều quan trọng nữa là phải biết về bất kỳ sự khác biệt về giờ giấc và ảnh hưởng của việc đổi giờ để tận dụng ánh sáng ban ngày, nhờ đó quý vị có thể gửi theo đúng giờ đã quy định.

Khi trả lời cuộc đấu thầu, hãy chắc chắn trả lời tất cả các yêu cầu hết khả năng của quý vị. Các gói thầu không đáp ứng tất cả các yêu cầu sẽ bị liệt kê là không tuân thủ, điều này hạn chế nghiêm trọng cơ hội quý vị thành công.

Tôi là doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp CALD – có vẻ khó đạt được một số định chuẩn này...

Đừng chắc chắn như vậy. Các hội đồng thành phố không kỳ vọng tất cả mọi người đều có sẵn các hệ thống đạt Tiêu chuẩn Quốc tế hoặc quy cách thực hành tốt nhất, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương. Vì vậy, hãy suy nghĩ về cách thức công ty hoặc doanh nghiệp của quý vị đang làm, ngay cả những việc nhỏ nhất, để giải quyết các lĩnh vực như trách nhiệm của công ty hoặc quản lý rủi ro hoặc các yếu tố môi trường. Ngoài ra, hãy liên lạc với nhóm mua sắm của hội đồng thành phố, họ sẽ hỗ trợ quý vị về việc có thể trở thành nhà cung cấp cho hội đồng thành phố.

Tôi có thể nộp hồ sơ dự thầu không tuân thủ không?

Có, nhưng thường chỉ khi quý vị bao gồm chung với một hồ sơ dự thầu tuân thủ. Quý vị có thể cung cấp mô hình dịch vụ hoặc sản phẩm tốt hơn so với những gì đã yêu cầu, nhưng quý vị phải giải quyết những gì đã yêu cầu trong chi tiết đấu thầu cụ thể trước khi quý vị đưa ra giải pháp thay thế.

Làm thế nào để tôi hỏi đáp cuộc đấu thầu?

Trong các tài liệu đấu thầu có hướng dẫn hỏi đáp cuộc đấu thầu.

Ai khác có thể biết về đề xuất của tôi?

Văn bản đệ trình được coi là bí mật và bất kỳ thông tin nào đã đệ trình trong hồ sơ dự thầu sẽ không phổ biến đến các bên bên ngoài. Chỉ có nhân viên hội đồng thành phố chịu trách nhiệm đánh giá và quyết định liên quan đến cuộc đấu thầu mới có quyền xem văn bản đệ trình.

Tại sao các hội đồng thành phố muốn tôi làm nhà cung cấp?

Hội đồng Thành phố muốn quý vị là nhà cung cấp vì việc cạnh tranh mang lại kết quả tốt hơn. Hội đồng Thành phố luôn tìm các nhà cung cấp mới và sáng tạo, những người có thể giúp họ cải tiến. Và đối với nhiều hội đồng thành phố, yếu tố đóng góp cho nền kinh tế địa phương được coi là chức năng quan trọng của chính quyền địa phương.